



3 มหาวิทยาลัยดังภาคเหนือ

ร่วมผนึกกำลังเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ผ่านศูนย์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของสิงห์อาสา 20 จุดทั่วภาคเหนือ

จากเหตุการณ์ปัญหาการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งยังเป็นปัญหาระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมาก โดยเฉพาะเหตุการณ์ซึ่งนำมาสู่ปัญหาวิกฤตหมอกควันในระดับที่รุนแรง รวมถึงก่อให้เกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก โดยส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ทั้ง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ มีหน่วยงาน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งระดมกำลังช่วยเข้าดับไฟอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมจะดำเนินคดีกับผู้เผาป่าอย่างเด็ดขาด



อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ติดตามมาเนื่องมาจากการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายๆ ฝ่าย เข้าควบคุมไฟฟ้านั้น คือเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นต่างๆ อีกหลายอย่างจำนวนมาก โดย "สิงห์อาสา" ได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าขึ้นในหลายจังหวัดในภาคเหนือทั้ง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น โดยร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค

เชียงราย จำกัด, บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรจ จำกัด และ เครือข่ายของบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายสิงห์อาสา และ สถาบันการศึกษาทางภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ กว่า 20 จุด ร่วมกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในหลายจุดทางภาคเหนือ ทั้งในเรื่องของเสบียง, น้ำดื่ม, ข้าวสารและอุปกรณ์ โดยก่อนหน้านี้นักศึกษาสิงห์อาสาพร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกันทำเนกมันไฟร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ที่บ้านห้วยม่วง และ บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยทีมสิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ม.แม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรจ จำกัด มอบน้ำสนับสนุนให้กับสำนัก



บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ทีมสิงห์อาสา ยังได้ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด แม่ฮ่องสอนเบียร์ และเครือข่ายนักศึกษา ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่ใจ มอบน้ำสนับสนุนให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน และใน จ.เชียงราย ทีมสิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ม.แม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด มอบน้ำสนับสนุนให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จ.เชียงราย



และ จ.พะเยา เพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าต่อไป

ด้านเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา นางสาวกฤษณา พวงดอก (น้องออย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “การไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปทำด้วยใจเลยคะ เพราะเราเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รับรู้ได้ถึงปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้น เราไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยดับไฟป่าได้ หรือทำอะไรได้มากกว่าการช่วยให้



กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่เขาเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยดับไฟ เราเลยอยากตอบแทนน้ำใจเขาที่เสียสละ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไปร่วมทำแนวกันไฟป่าที่ อ.แม่สรวย ใน “ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2562” ได้เห็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า การทำงานที่หนักของเจ้าหน้าที่ ทำให้รับรู้ได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเหนื่อยแค่ไหน จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟป่าครั้งนี้ และเป็นส่วนเล็กๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเขาเสมอ”



นายเอกชัย ระวังแม่เมย (น้องเต๋อ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า “ผมและเพื่อนๆ นักศึกษา ม.เชียงใหม่และ ม.แม่ใจได้มีโอกาสไปมอบเสบียง น้ำดื่ม ข้าวสาร และอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งตัวผมเองเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันโดยตรงและยังมีบ้านเกิดอยู่ที่ จ.แม่ฮ่องสอนซึ่งมีปัญหาฝุ่นควันรุนแรงมากที่สุดในตอนนี้ ทำให้ผมอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาครั้งนี้มากๆ อยากจะช่วยบรรเทาให้หยุดเผาและมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าอย่างชัดเจนและเข้มงวดกว่านี้ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันในรูปแบบของตนเอง เช่น ช่วยกันดูแลสอดส่องหากพบไฟป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าให้เขามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่กล้าหาญแบบนี้ต่อไป ซึ่งการช่วยเหลือในรูปแบบของผมก็คือ การให้กำลังใจและช่องทางในการช่วยเหลือของผมนก็คือ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสทำตามที่ตั้งใจไว้ครับ”

และ นางสาวมนัสนันท์ กันทะปง (น้องแดงโม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ใจ กล่าวว่า “แดงโมและเพื่อนๆ

ส่วนหนึ่งจาก ม.แม่โจ้ ได้มีโอกาสขึ้นไปสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทั้งที่ จ.เชียงใหม่และ จ.แม่ฮ่องสอน
ในวันที่เดินทางกลับจาก จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อมองออกไปก็เห็นฝุ่นควันและเปลวไฟที่กำลังมอดตามทาง
ทำให้รู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูก มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากๆ และเราต้องช่วยกันดูแลปัญหา
ฝุ่นควันเหล่านี้เพราะมันส่งผลกระทบต่อตัวเรา
อย่างเห็นได้ชัด เราารู้สึกเลยว่าหายใจไม่สะดวก
ระคายเคืองตา และเพื่อนๆ ที่เป็นภูมิแพ้อากาศ
ยิ่งมีอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล แต่ไม่เคยคิดว่าเราต้องช่วยกันดูแล
สภาพแวดล้อมของเรา ช่วยกันคนละไม้ละมือ เป็น
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องช่วยกันรณรงค์เรื่องมลพิษ
ที่เป็นปัญหาใหญ่เช่นนี้อย่างจริงจัง และร่วมเป็น
กำลังใจให้พี่ๆ เจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่าทุกท่านค่ะ”